



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
15 เมษายน 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ วันที่ 14 เม.ย. ติดเชื้อเพิ่ม 1,335 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 35,910 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 97 ราย หายป่วยแล้ว 28,332 ราย ยังรักษาอยู่ในรพ. 7,491 ราย อยู่ในลำดับที่ 112 ของโลก **สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 138,826,004 ราย เสียชีวิต 2,985,425 ราย รักษาหาย 111,608,393 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** ได้แก่ **กัมพูชา** ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้ประชาชนได้มากกว่า 1 ล้านคน โดยภาครัฐได้มอบเงินเกือบ 40,000 บาท ให้ผู้เข้ารับวัคซีนคนที่ 1 ล้านของประเทศ **อินเดีย** ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 184,372 ราย รัฐบาลเร่งอนุมัติการนำเข้าวัคซีนที่ผ่านการรับรองจากสหรัฐและยุโรป แม้อินเดียจะเป็นผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่สุดของโลก **ลาว** สั่งปิดสถานบันเทิงถึงวันที่ 30 เม.ย.นี้ หลังพบนักธุรกิจไทยข้ามแดนติดเชื้อ COVID-19 **เดนมาร์ก** ประกาศระงับการฉีดวัคซีนของบ.แอสตราเซนเนกาอย่างไม่มีกำหนด หลังตรวจสอบพบว่าผู้รับการฉีดวัคซีนมีโอกาสเกิดอาการภูมิแพ้ 1 ใน 40,000 คน ถือเป็นชาติแรกในยุโรปที่ระงับการใช้งานอย่างเป็นทางการ **สหรัฐฯ** สั่งระงับการใช้วัคซีนชนิดเข็มเดียวของจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน หลังฉีดไป 6.8 ล้านคนแล้วพบอาการภูมิแพ้เฉียบพลันในผู้หญิง 6 คน อายุระหว่าง 18-48 ปี ในจำนวนนี้เสียชีวิต 1 ราย

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.ตรวจเชื้อโควิดผิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, nationtv, kapok, sanook)

-นักศึกษาสาว โปสตราว่า สสจ.เชียงใหม่แจ้งว่าติดเชื้อโควิด 19 หลังเข้ารับการรักษาตัวที่รพ.ลำปาง เช็กผลทางออนไลน์พบว่าไม่ติดเชื้อ แต่ต้องมาอยู่กับผู้ป่วยโควิดถึง 3 วัน และยังถูกตีตราจากคนที่ปลอดภัย พร้อมทวงถามความรับผิดชอบจากสสจ.เชียงใหม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, ผู้จัดการ

-อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีมีการวินิจฉัยผิดพลาด ว่า เบื้องต้นต้องดูว่ามีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อในลักษณะใด หากพบว่ามีความเสี่ยงสูงต้องกักตัว 14 วัน ถ้าเสี่ยงต่ำจะให้สังเกตอาการตนเองและให้คำแนะนำ

2.เสนอให้กักตัวที่บ้าน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ข่าวสด

-นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ จ.สงขลา โพสต์เฟซบุ๊กกรณีผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นมากจนแน่นรพ. ว่า เพียงผู้ป่วยในประเทศไทยมี 100,000 เตียง แต่มีผู้ป่วยอื่นๆ ต้องนอนรพ.ด้วย รวมถึงยังต้องจัดวางแบบเว้นระยะห่าง และสำรองไว้ให้ผู้ป่วยโควิดที่อาการหนักด้วย จึงต้องมีรพ.สนาม แต่หากผู้ป่วยเพิ่มเป็น 2,000 คนต่อวัน จะต้องการเตียงรพ.สนาม 28,000 เตียง และถ้าเพิ่มเป็นวันละ 5,000 คน อาจต้องการเตียงถึง 70,000 เตียง รพ.สนามจึงน่าจะไม่ใช่คำตอบสุดท้าย อาจต้อง home quarantine

3.การบริหารจัดการเตียง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, ประชาชาติธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, newtv, thebangkokinsight)

-นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด 19 ในพื้นที่กทม.และปริมณฑล (ข้อมูล 20.00 น. วันที่ 13 เม.ย.) สำรองเตียงไว้ 6,185 เตียง ใช้แล้ว 3,460 วาง 2,725 เตียง แยกเป็น 1.เตียงในรพ. 4,703 เตียง ใช้ 2,958 เตียง วาง 1,745 เตียง 2.รพ.สนาม และหอสพitel 1,482 เตียง ใช้ 502 เตียง วาง 980 เตียง ได้จัดหาหอสพitelเพิ่มอีก 2,385 เตียง ยังหวาง 1,416 เตียง และขยายเตียงในภาครัฐเพิ่มขึ้น ผู้ติดเชื้อทุกรายต้องเข้ารับการรักษาในรพ.เท่านั้น ทั้งนี้ เตียงว่างส่วนหนึ่งต้องเตรียมไว้รองรับผู้ป่วยหนัก จึงไม่สามารถรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการได้ กรณีรพ.ไม่มีเตียงรองรับ ให้ประสานที่สายด่วน 1669 กทม. โทรสายด่วนกรมการแพทย์ 1668 สายด่วนสปสช 1330 และไลน์ "สบายดีบอด"

4.เตรียมใช้มาตรการล็อกดาวน์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, บ้านเมือง, สปริงนิวส์, สำนักข่าวอิศรา, สำนักข่าวไทย, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100, workpointtoday, thebangkokinsight, thestandard, newtv, sanook, innnews)

ประเด็นข่าว

-นายกฯ จะประชุมศบค.ชุดใหญ่ 16 เม.ย. เวลา 13.30 น. หลังพบติดเชื้อรายใหม่ 1,335 ราย ล่าสุด ศบค.ชุดเล็กเสนอให้ล็อกดาวน์ 4 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ ประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่ และชลบุรี โดยใช้มาตรการเหมือนกับการควบคุมการระบาดระลอกแรก มีการกำหนดเวลา เคอร์ฟิว แต่ต้องรอให้นายกฯ ประเมินสถานการณ์ร่วมกับทีมแพทย์และหน่วยงานความมั่นคงก่อน คาดว่าน่าจะมีการล็อกดาวน์จนถึงวันที่ 30 เม.ย. หลังจากนั้นจะมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้ง

-พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ สมช. ในฐานะ ผอ.ศปก.ศบค. ให้สัมภาษณ์ว่า การประชุมร่วมกับสส. อยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การใช้มาตรการล็อกดาวน์บางพื้นที่ แต่ศบค.จะฟังข้อมูลจากทีมงานของสส.เป็นหลัก ยืนยันว่าขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ระบาดได้

5.การบริหารจัดการวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, เดลินิวส์, มติชน, ผู้จัดการ

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีรพ.เอกชนส่งข้อความถึงประชาชนให้ลงทะเบียนจองวัคซีนทางเลือก ว่า คณะทำงานพิจารณาการจัดการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ที่มี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็นประธาน จะหารือกันวันที่ 20 เม.ย.นี้ แต่ยืนยันว่า วัคซีนทางเลือกคือ การที่ภาคเอกชนอยากมีวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายของตัวเอง ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม ต้องสอบถามกรมสนับสนุนบริการสุขภาพว่าสามารถทำได้หรือไม่

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทยได้หารือกับภาครัฐเตรียมสถานที่ฉีดวัคซีน โดยมีผู้ประกอบการในเครือข่ายเสนอพื้นที่ในกทม. 49 แห่ง โดยคัดเลือกพื้นที่นารอง 7 แห่ง ภายในเดือน เม.ย. ต่างจังหวัด 234 แห่ง รองรับการผลิตวัคซีนได้มากกว่าวันละ 2,000 คน ส่วนบุคลากรที่ทำหน้าที่ฉีดวัคซีนสามารถให้แพทย์พยาบาลที่เกษียณแล้ว และนักศึกษาแพทย์ปี 3-4 มาช่วย ทั้งนี้ ตามแผนของสส. ในช่วงเดือนเม.ย.-พ.ค. กทม.จะได้รับการจัดสรรวัคซีน 4.8 แสนโดสต่อเดือน และตั้งแต่เดือน มิ.ย.ถึงปลายปี จะได้ 1.5 ล้านโดสต่อเดือน ซึ่งต้องฉีดวันละ 5 หมื่นโดส สถานที่ฉีดวัคซีนจะไม่เพียงพอ ดังนั้นหากโมเดลนี้เกิดผลดีเป็นรูปธรรม จะนำไปใช้ เป็นต้นแบบที่ภูเก็ต ที่วางแผนเปิดเมือง 1 ก.ค.นี้

6.แนะรัฐรวมแอปฯ เกี่ยวกับโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-น.ส.ภรณ์ วัฒนโชติ รองโฆษกพรรคกล้า เสนอภาครัฐหรือผู้ที่รับผิดชอบแอปฯ ต่างๆ รวมถึงสายด่วนที่ใช้รับมือโควิด 19 ว่า ควรมีข้อมูลที่ตรงกับข้อเท็จจริงและเป็น Real Time และรวมแอปฯ ต่างๆ เป็นแอปฯ เดียว มีฟังก์ชันการใช้งานครอบคลุม ส่วนสายด่วนให้เหลือเพียง 1 เบอร์ เพื่อป้องกันความสับสน สะดวกต่อการจดจำ และง่ายต่อการประสานงานให้ความช่วยเหลือประชาชน

7.คลัสเตอร์หมูกระทะ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, แนวหน้า

-รพ.มหาราชนครราชสีมา มีประชาชนกว่า 400 คน ไปรอตรวจหาเชื้อโควิด 19 หลังพบผู้ติดเชื้อจากร้านหมูกระทะ 14 คน เป็นพนักงานเสิร์ฟและเจ้าของร้าน โดยร้านดังกล่าวตั้งอยู่ใกล้สถานศึกษาหลายแห่ง มีลูกค้าเป็นกลุ่มนักศึกษาใช้บริการช่วงเวลาดังกล่าว 1,500-2,000 คน ขอให้คนทั่วไปใช้บริการตั้งแต่ 5-9 เม.ย. ติดต่อรพ.ในพื้นที่โดยด่วน พร้อมสั่งการให้ร้านหมูกระทะบุฟเฟต์ทุกแห่ง ให้พนักงานของร้านเสิร์ฟอาหารแทนการให้ผู้ใช้บริการตัวเอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

8.นศ.จุฬาประท้วงมาตรการห้ามเข้า-ออกหอพัก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์(ข่าวสด, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, มติชน, kapok, thaiPBS)

-นิสิตที่พักอาศัยอยู่ในหอพักภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่งรวมตัวกันแสดงความไม่พอใจมาตรการของมหาวิทยาลัย ที่ห้ามการเข้าออกเป็นเวลา 14 วัน เนื่องจากพบนิสิตในหอพักติดเชื้อโควิด 19 กว่า 10 ราย ระบุว่า การกักตัวนิสิตทุกคนในหอพัก 14 วันทั้งที่มีความเสี่ยงต่ำ เป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพ ด้าน นายชัยพร ภูประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ชี้แจงว่า เนื่องจากพบนิสิตหอพักติดเชื้อโควิด 19 มากกว่า 10 ราย คณะแพทย์ที่ดูแลจึงขอความร่วมมือให้นิสิตกักตัวในหอพัก 14 วัน ซึ่งเป็นมาตรการเดียวกันกับการกักตัวของผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อ ซึ่งหากนิสิตต้องการออกไปจริงๆ ก็จะตรวจเชื้อโควิดให้ก่อนกลับ

9.รายงานการติดเชื้อในพื้นที่ต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, กท.ธุรกิจ, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, กรมประชาสัมพันธ์, js100, nationtv, สปริงนิวส์, INN, 77kaoded, isaranews, TNN, Chiangmainews)

-**เชียงใหม่** ติดเพิ่มอีก 270 ราย เร่งตั้งรพ.สนามที่แม่ใจ 400 เตียง คาดเปิดใช้พรุ่งนี้ พร้อมส่งทีมแพทย์และนักจิตวิทยา รพ.สวนปรุง เยียวยาสภาพจิตใจผู้ป่วยในรพ.สนาม **ชลบุรี** ติดเชื้อเพิ่ม 99 ราย **ประจวบฯ** ติดเชื้อเพิ่ม 93 ราย สั่งปิดโรงเรียน-สถาบันกวดวิชา-ฟิตเนส **นนทบุรี** ติดเชื้อเพิ่ม 69 ราย **สระแก้ว** ติดเชื้อเพิ่ม 21 ราย **นครปฐม** ติดเชื้อเพิ่ม 17 ราย **นครราชสีมา** ติดเชื้อเพิ่ม 21 ราย กระจาย 14 อำเภอ **ฉะเชิงเทรา** ติดเชื้อเพิ่ม 9

ประเด็นข่าว

ราย แพร์ ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย ปิดผับ บาร์ คาราโอเกะ 14 วัน **อุตรดิตถ์** ติดเชื้อเพิ่ม 19 ราย เป็นคลัสเตอร์จากมณฑลทหารบกที่ 35 ค่ายพิชัยดาบหัก เชื่อมโยงสถานบันเทิง จ.เชียงใหม่ และกรุงเทพฯ เผยโหม้ไลน์.บ่วย ร่วมงานบวช ไม่ใส่แมสก์ **พระนครศรีอยุธยา** ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย กระจายติดในครอบครัว **กระบี่** ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย รายที่ 6 เป็นผู้ช่วยสไตลิสต์ มีโหม้ไลน์ไปร่วมงานปิดกองถ่ายแถวพระราม 9 กทม. **ขอนแก่น** ติดเชื้อเพิ่ม 18 ราย ผู้ว่าฯ สั่งเตรียมพร้อมปรับรพ.ประจำอำเภอเป็นรพ.สนามรับได้ 1,000 เตียง **ระนอง** นักท่องเที่ยวติดเชื้อ 2 ราย **พิษณุโลก** ติดเชื้อเพิ่ม 16 ราย **นครศรีธรรมราช** ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย **กาญจนบุรี** ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย **สมุทรสาคร** ติดเชื้อเพิ่ม 23 ราย **เพชรบูรณ์** ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย **มหาสารคาม** ติดเชื้อเพิ่ม 23 ราย **อำนาจเจริญ** ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย **ระยอง** ติดเชื้อเพิ่ม 10 ราย **ชัยนาท** ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เชื่อมโยงสถานบันเทิงใน กทม. **สงขลา** ติดเชื้อเพิ่ม 17 ราย **ปัตตานี** ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย **ร้อยเอ็ด** ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย **อุตรธานี** ติดเชื้อเพิ่ม 17 ราย **อุบลราชธานี** ติดเชื้อเพิ่ม 15 ราย **ราชบุรี** ติดเชื้อเพิ่ม 14 ราย

10.ทดสอบฉีดวัคซีนสลับชนิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ม.ออกซ์ฟอร์ด ประกาศรับรองอาสาสมัครอายุมากกว่า 50 ปี เข้าร่วมการทดสอบฉีดวัคซีนสองโดสต่างชนิดกัน โดยอาสาสมัครที่ได้รับการฉีดวัคซีนโดสแรกของแอสตราเซนเนกา จะได้รับการฉีดโดสสองของไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา หรือโนวาแวกซ์ เพื่อดูประสิทธิภาพที่เกิดขึ้น โดยหวังว่าการทดสอบครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้วัคซีนที่มีอยู่หลายชนิด ส่วนรัฐบาลเยอรมนี เปิดเผยว่า จากกรณีมีโอกาสเกิดอาการกล้ามเนื้อหลังฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา ได้ตัดสินใจให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปี และได้รับการฉีดโดสแรกของแอสตราเซนเนกา ฉีดโดสที่สองด้วยวัคซีนชนิดอื่น เช่น ไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา โดยห่างจากเข็มแรก 12 สัปดาห์

มาตรการของ สธ. ศบค.และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผู้จัดการ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์(ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, workpointtoday, innnews)

-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานให้ดำเนินมาตรการอย่างเข้มข้น ทั้งการจัดเตรียมความพร้อมของรพ.สนาม และเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ที่ได้มาอีก 1 ล้านโดส ในเดือนเม.ย.นี้ โดยมีเป้าหมายควบคุมการระบาดในพื้นที่สีแดง และกระจายให้กลุ่มเป้าหมายใน 77 จังหวัด ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด้านหน้า 599,800 โดส ควบคุมโรคระบาดพื้นที่สีแดง 100,000 โดส ประชาชนที่มีโรคประจำตัว 147,200 โดส ตำรวจ/ทหาร ด้านหน้า 54,320 โดส สำรองไว้ใช้ในภาวะฉุกเฉิน 98,680 โดส

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, บ้านเมือง, workpointtoday)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังรับฟังการแถลงข่าว ว่า สธ.มีการเตรียมความพร้อมทุกด้านเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งบุคลากร ยา เวชภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงเตียง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, thestandard, innnews)

-นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สธ. กล่าวว่า ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้หารือ 3 ประเด็น ได้แก่ 1.แนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คาดว่าจะพบมากกว่าวันละ 1,000 ราย ได้เสนอให้เพิ่มมาตรการควบคุมที่เข้มข้น ทั้งการปิดพื้นที่เสี่ยง ยกเลิกกิจกรรมเสี่ยง งดการรวมตัวของประชาชน รวมถึงการทำงานที่บ้าน และขอความร่วมมือประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ 2.การบริหารจัดการเตียง ขณะนี้ได้เพิ่มกลไกให้มีการจัดการดีขึ้น รวมถึงเพิ่มจำนวนเตียงให้เพียงพอต่อการรองรับสถานการณ์ และ 3.วัคซีนป้องกันโควิด 19 ข้อมูลทางวิชาการยืนยันว่า วัคซีนของแอสตราเซนเนกา และซิโนแวค มีประสิทธิภาพในการลดการติดเชื้อ ลดอัตราการป่วยตายได้ ทั้งนี้ รมว.สธ.สั่งการให้เร่งฉีดวัคซีนอย่างเต็มที่ และต้องฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด้านหน้าให้ได้ 100%

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, แนวหน้า, บ้านเมือง, สยามรัฐ, sanook, สำนักข่าวอิศรา, สำนักข่าวไทย, ประชาไท, thestandard, innnews, thaiPBS)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ครบ 77 จังหวัด แต่การระบาดยังอยู่ใน 9 จังหวัด ได้แก่ กทม. เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรปราการ นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร ปทุมธานี และสระแก้ว ส่วนใหญ่เกิดจากนักท่องเที่ยวในสถานบันเทิงที่ติดเชื้อและกลับไปติดคนในครอบครัว ดังนั้น หากตัดวงจรการเดินทางได้จะช่วยในการควบคุมโรค ส่วนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 สะสม 579,305 โดส แบ่งเป็นเข็มแรก 505,744 ราย และเข็มสอง 73,561 ราย ขณะนี้มีวัคซีนซิโนแวคและแอสตราเซนเนกาที่พร้อมฉีดให้ประชาชนราว 1 ล้านโดส สามารถฉีดเข็มแรกได้ 5 แสนโดส ส่วนวัคซีนซิโนแวค 1 ล้านโดส ที่เข้ามาเมื่อ 10 เม.ย. อยู่ระหว่างการตรวจรับรองทางห้องปฏิบัติการ คาดว่า 1-2 วันจะแล้วเสร็จ หลังจากนั้นจะเร่งฉีดให้ประชาชนต่อไป

ประเด็นข่าว

ทั้งนี้ ได้คาดการณ์ผู้ป่วยใหม่รายวัน ระยะ 1 เดือนข้างหน้า หากไม่มีมาตรการใดๆ อาจมีผู้ติดเชื้อถึง 28,678 รายต่อวัน แต่เนื่องจากมีมาตรการปิดสถานบันเทิงแล้ว ตัวเลขคาดการณ์เฉลี่ยจะอยู่ที่ 2,996 รายต่อวัน หากเพิ่มมาตรการให้ทุกคนร่วมกันลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การจัดงานปาร์ตี้ ลดการดื่มแอลกอฮอล์ จะลดผู้ติดเชื้อเหลือ 934 รายต่อวัน ซึ่งยังจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการอีก เพราะการมีผู้ติดเชื้อหลายร้อยรายต่อวันจะทำให้การแพร่ระบาดในวงกว้างจนเกินการควบคุมได้ จึงอาจจะต้องใช้มาตรการปิดสถานบันเทิงจังหวัดเสี่ยง + ปรับพฤติกรรมส่วนบุคคล + ลดกิจกรรมการรวมตัวกัน + ทำงานที่บ้าน เพื่อให้ผู้ติดเชื้อลดเหลือไม่กี่ร้อยรายต่อวัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ, newtv.

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ได้จัดทำแนวทางเวชปฏิบัติการณ์วินิจฉัย ดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อในรพ. กรณี COVID-19 สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข โดยผู้ป่วยจะได้รับการรักษาตัวในรพ.จนอาการหายเป็นปกติและไม่มีอาการแทรกซ้อนอย่างน้อย 24-48 ชั่วโมง จึงสามารถกลับบ้านได้ กรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้ยาต้านไวรัส สส.ได้จัดเตรียม Favipiravir ไว้ประมาณกว่า 400,000 เม็ด และองค์การเภสัชกรรมได้สั่งซื้อเพิ่มอีก 5 แสนเม็ด กระจายยาไปยังรพ.ต่างๆ ขอให้ประชาชนมั่นใจว่ายาฟาวิพิราเวียร์มีเพียงพอสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ หากเกิดการระบาดระลอกใหม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, newtv, mthai, thailandplus)

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ออกประกาศกำหนดให้ห้องปฏิบัติการของคลินิกที่จะให้บริการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันโควิด 19 แก่ประชาชน ต้องผ่านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ ตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนด และก่อนให้บริการต้องให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการรับบริการตรวจคัดกรองแก่ผู้รับบริการ เมื่อได้ผลการตรวจคัดกรองแล้ว จะต้องแจ้งให้ผู้รับบริการทราบทันที หากพบว่าติดเชื้อโควิด 19 ต้องแจ้งผลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ พร้อมประสานสถานพยาบาลของรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับตัวผู้ป่วยไปรพ.ทันที หากไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดตามกฎหมายสถานพยาบาล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ผู้จัดการ, สปริงนิวส์, สำนักข่าวไทย, innnews)

-กรมอนามัย แนะนำร้านอาหาร ล้างส้วมให้สะอาดรองรับการเดินทางกลับของประชาชนหลังเทศกาลสงกรานต์ เน้นจุดที่มีการสัมผัสบ่อย ลดเสียงโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย, Chiangmainews, thailandplus

-กรมอนามัย แนะนำหญิงตั้งครรภ์ที่เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อหรือได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด 19 สามารถให้นมลูกได้ แต่ต้องป้องกันด้วยการสวมหน้ากากตลอดเวลา ล้างมืออย่างถูกวิธี ห้ามใช้มือสัมผัสบริเวณใบหน้า จมูกหรือปาก รวมถึงการหอมแก้มลูก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-พ.ต.ดร.สมบัติ วงศ์กำแหง กรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ เผย กรณีคู่กรู้ตัวว่าติดเชื้อโควิดยังนั่งเครื่องบินกลับ จ.นครศรีธรรมราช เป็นผลให้สายการบินต้องพักงานเจ้าหน้าที่ และผู้โดยสารอื่นอาจติดเชื้อโควิด นอกจากจะผิดพ.ร.บ.โรคติดต่อแล้ว ในทางอาญา อาจถือว่าเจตนาทำร้ายร่างกายผู้อื่น หากการติดเชื้อทำให้ผู้โดยสารอื่นป่วยรุนแรงถึงขั้นสาหัสหรือเสียชีวิต โทษจะหนักขึ้นตามผลการกระทำความผิด ซึ่งคดีลักษณะนี้ ศาลในสหรัฐอเมริกาและเยอรมนีเคยพิพากษาลงโทษทางอาญาแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, ผู้จัดการ

-วันที่ 19 เม.ย.นี้ จะครบกำหนดรัฐมนตรีลาพักตัว 14 วัน โดยจะมีการประชุม ครม.ในวันที่ 20 เม.ย. ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เนื่องจากทำเนียบรัฐบาลมีมาตรการเข้มงวดด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ประชาชาติธุรกิจ

-สถาบันการบินพลเรือน มีนักศึกษาติดเชื้อโควิดอีก 3 ราย รวมเป็น 5 ราย มีประวัติไปเที่ยวสถานบันเทิงและไปพักผ่อนภูเก็ต-พัทยา สั่งเพิ่มมาตรการเร่งด่วน ให้ Work from Home และเรียนออนไลน์ถึง 30 เม.ย.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์พิมพ์ไทย

-รมว.การอุดมศึกษา สั่งการให้มหาวิทยาลัย โรงเรียนแพทย์ สถาบันวิจัยต่างๆ ของกระทรวง เพิ่มรพ.สนามอีก 14 แห่ง รวม 6,490 เตียง ทั้งในกทม.และต่างจังหวัด ทำให้ขณะนี้รพ.สนามในสังกัดอยู่ทั่วประเทศ 37 แห่ง 12,822 เตียง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, สปริงนิวส์, สำนักข่าวอิศรา, สำนักข่าวไทย)

-เลขาฯ ป.ป.ช. สั่งพ่นยาฆ่าเชื้อ-WFH ให้ผู้สัมผัสจุดเสี่ยงไปตรวจโควิด 19 หลังพบจนท.ติดเชื้อรายแรก

-เลขาธิการวุฒิสภา ให้ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานฯ work from home วันเว้นวัน ตั้งแต่ 16 เม.ย. - 31 พ.ค.

-ก.วัฒนธรรม ให้ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ Work From Home เหลือเวลาการทำงาน ตั้งแต่ 16 เม.ย. เป็นต้นไป

-ก.ศึกษาธิการ ขยาย Work from Home ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของบุคลากร หน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมทุกชนิดถึง 30 เม.ย.

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, thailandplus)

-กรมบัญชีกลาง เผย ข้าราชการและบุคลากรในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อโควิด 19 สามารถเบิกจ่ายตรงได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวไทย

-ผู้ว่า กทม. แจ้งประชาชนหากยืนยันติดเชื้อโควิด 19 ไม่มีเตียงในรพ. โทรแจ้งสายด่วน 1668, 1669 หรือ 1330

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, สยามกีฬา

-ผู้ว่าการ กทท. สนับสนุนห้องพักแก่บุคลากรทางการแพทย์ พร้อมชุดเครื่องนอน 385 ชุดให้รพ.สนาม จ.เชียงใหม่ และเปิดใช้โรงยิม 5,000 ที่นั่ง สนามกีฬา 80 พรรษา จ.นครราชสีมา ให้เป็นรพ.สนามรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในจังหวัด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ

-รองโฆษก ตร. เผย มีตำรวจติดเชื้อสะสม 255 นาย ต้องกักตัว 1,561 นาย ทั้งตำรวจกลุ่มดังกล่าวและประชาชนที่เกิดภาวะเครียด ขอรับคำปรึกษา ผ่านเพจ Depress We Care ซึมเศร้า เราใส่ใจ โทรศัพท์ 08-1932-0000 และสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชม.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, แนวหน้า

-นายบุญน ภัคทรัพย์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย แจ้งว่า สมาคมผู้ค้าปลีกไทยและสมาคมศูนย์การค้าไทย ประกาศยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง การระบาดของโควิด19 โดยปิดศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ 21.00 น. จดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก และให้พนักงานทำงานที่บ้านตั้งแต่ 15 เม.ย. จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

อุบัติเหตุสงกรานต์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, ประชาไท, thebangkokinsight)

-ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนน 13 เม.ย. 2564 เกิดอุบัติเหตุ 376 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 29 ราย ผู้บาดเจ็บ 392 คน สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 10- 13 เม.ย. 2564 เกิดอุบัติเหตุ 1,465 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 152 ราย ผู้บาดเจ็บ 1,494 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต 20 จังหวัด นครศรีธรรมราชเกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด 65 ครั้ง ขอนแก่นมีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด 8 ราย นครศรีธรรมราชมีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด 69 คน

รพ.วชิระภูเก็ตของบฯ กลาง นำร่องเมดิคอลฮับ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ประชาชาติธุรกิจ

-นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผอ.รพ.วชิระภูเก็ต นำเสนอความก้าวหน้าแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จ.ภูเก็ต สู่มืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก ในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 3/2564 โดยได้รับมอบที่ดินเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2563 จากกรมธนารักษ์ ให้ใช้ที่ดินภายใน 3 ปี บอร์ดเมดิคอลฮับได้เห็นชอบในหลักการเสนอของบประมาณ 343 ล้านบาท ผ่านความเห็นชอบของรมว.สธ. และเลขาฯ สภ.พัฒน์ และเห็นชอบรูปแบบ PPP ให้รพ.วชิระภูเก็ต ร่วมดำเนินการกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อยู่ระหว่างให้ รมว.สธ.ลงนามเห็นชอบในหลักการรูปแบบการบริหารจัดการ และเสนอเข้าที่ประชุมครม. โดยของบฯ กลาง ปี 2564 จำนวน 343 ล้านบาท เป็นงบฯ โครงสร้างพื้นฐาน ค่าดำเนินการ ส่วนงบฯ โครงสร้างหลักใช้ระบบ PPP มีงบประมาณมูลค่าโครงการทั้งหมดกว่า 1,400 ล้านบาท